

## PLE - บางที ก็น่าเก็งกำถาง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** และแล้วก็กลับมาที่หุ้นตัวเดิม คือ PLE อีกจนได้ ก็เริ่มจะเข้าเค้าเหมือน ECL

เข้าไปทุกทีแล้วกระมัง หมายถึงว่า ช่วงก่อน เหนือเมฆ เอา ECL เข้าบาดตาเซียนบ่อยครั้งมาก รวมไปถึง ECL-W2 ด้วย ก็ยังคงเอาเข้ามาเข้าบาดตาเซียน... ก็อาการของหุ้นจากสัญญาณ Bullish Pattern in MA นั้น ยังดูว่าน่าสนใจ หรือว่ารอบนี้ PLE จะไปได้ยาวๆ เหมือนกัน... แต่เราก็ได้เอาภาพสัญญาณทั้งสัญญาณ MA และ สัญญาณในภาพใหญ่มาว่ากันไปก่อนหน้านั้นแล้ว และวันนี้ จะมีภาพสัญญาณอย่างไร ถ้าใครว่างๆ ก็ลองเข้าไปชมในรายการ Big Shot ของ UTRADE Channel ที่อยู่ใน You Tube ก็ได้นะครับ... บางท่านอาจจะถามว่าไม่มาสูงไปแล้วหรือ การอ่อนตัวจะมีไหม คำตอบอยู่ในรายการ Big Shot แล้วด้วยครับ แต่ถ้าจะเอาง่ายๆ เลย ก็ลองมองแท่งเทียน ย้อนหลังไป 4 วันที่ผ่านมามีครับ ตามที่จั่วหัวไว้ ใครชอบเล่นสั้น เก็งกำไรแบบจบในวัน วันนี้ลองเดาหรือลองคาดดูนะครับว่า แท่งเทียนวันนี้ จะเป็นแท่งเทียนสีอะไร... แน่นนอน วันนี้มีแนวโน้มที่น่าจะออกเป็นแท่งเทียนสีเขียว ก็ได้ แล้วจะเล่นยังไงคงไม่ต้องกล่าวกระมัง แต่อ่านในความเห็นจากสัญญาณทางเทคนิคหน่อยก็ดี... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ก็อย่างที่เขียนไว้บ่อยๆ ตอนนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่ระดับ 1585-1590 ซึ่งถ้าว่าถ้าผ่านไปได้ จะยังงี้ ก็ต้องไปเจอแนวต้านหลักที่ 1600-1620 อยู่ดีนั่นเอง แล้วแนวต้าน 1585-1590 จะเป็นของโครงสร้างระยะกลาง ส่วน 1600-1620 จะเป็นของโครงสร้างระยะยาว หรือ โครงสร้างหลัก ซึ่งมีรูปแบบคล้ายๆ กัน ดังนั้น การจะผ่านได้ Volume ต้องแยะด้วย

**ดูตามเกม...** วันนี้ อาจจะมีใจเกมของคนชอบเล่นสั้นแบบจบในวันหน่อยนะครับ เรียกว่าราคาเปิดมา ก็อาจจะดันราคาขึ้นทันที หรือ ถ้าจะเปิดต่ำๆ ก็ยิ่งน่าสนใจ (เปิดต่ำ เปิดลบ ดีกว่าเปิดสูงนะ)

- แนวรับ** : ... 1.22-1.20 ยังน่าสนใจ แม้ว่าไม่ขึ้น ถ้าถือหุ้นได้ ก็น่าถือไว้
- เป้าหมาย** : ... ยังคงให้เป้าหมายตามรูปแบบ MA. ไว้ที่ 2.00 ก่อน แล้วว่าอีกที

Price Chart...(PLE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PLE...** จากที่กล่าวข้างต้น หากวันนี้ เราจะคาดว่าแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวๆ หรือ สีขาว นั้นจะหมายถึงว่า ราคาปิด จะต้องสูงกว่าราคาเปิด แล้วการที่จะซื้อที่ราคาเปิด แล้วหวังไปขายที่ราคาปิด ก็น่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในวิสัยของกำไรในการเล่นสั้นได้ โดยส่วนต่างของราคาเปิดกับราคาปิด อาจจะอยู่ในระดับ 6-7 ช่อง (ช่องละ 1 สตางค์)... หรือ ถ้าเห็นว่าขึ้นมาได้ตามจำนวนช่องดังกล่าวแล้ว จะไม่รอการปิดก็ได้ ขายเอาการไรมาก่อนเลยก็ได้ในการเล่นจบในวัน... แต่ถ้ายังสามารถถือหุ้นได้ ก็น่าถือ ถ้าถามว่า จะไม่ปรับตัวบ้างเลยหรือไร ก็มีครับ สัปดาห์หน้าอาจจะพักตัว หรือปรับฐานก็ได้ แต่อาจจะฟอร์ม Pattern เพื่อขึ้นต่อก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน